

Số: /SNV-VP
V/v báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII

Quảng Trị, ngày tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3137/UBND-TH ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh về việc tham mưu báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, sau khi rà soát, nghiên cứu các ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu tại Công văn số 208/HĐND-CTHĐ ngày 08/7/2024 của HĐND tỉnh, Sở Nội vụ báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

1. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024

- Một số Tổ đại biểu có ý kiến: Đề nghị UBND tỉnh bổ sung chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của 6 tháng đầu năm 2024 và so sánh với chỉ số cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2023 vào Báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Trả lời

Ngày 25/6/2024, các cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định các chỉ số cải cách hành chính và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đã tổ chức họp và thống nhất đề xuất điều chỉnh một số nội dung Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC và HTNV. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan là thành viên của HĐTĐ, Sở Nội vụ đã có Tờ trình trình UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Quy định và Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC và HTNV các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn giai đoạn 2024-2025.

Xét tình hình khối lượng công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương và trên cơ sở ý kiến của HĐTĐ về một số bất cập của công tác đánh giá chỉ số 6 tháng đầu năm như: một số chỉ tiêu lấy giá trị 50% của cả năm để đánh giá chỉ mang tính tương đối, các kết quả và tài liệu kiểm chứng giữa năm không dùng được cho cả năm, việc đánh giá 6 tháng không thực hiện xếp loại nên vẫn có tình trạng chủ quan, chưa nghiêm túc; bên cạnh đó, việc triển khai Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh Quảng Trị phiên bản mới chưa cập

nhật chính xác số liệu về tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn và một số số liệu thống kê về kết quả kinh tế-xã hội vẫn chưa đầy đủ, nên chưa phục vụ kịp thời cho việc đánh giá chỉ số CCHC và HTNV.

Vì vậy, ngày 09/7/2024, Sở Nội vụ đã có Công văn số 999/SNV-CCHCVTLT về việc đôn đốc triển khai nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2024 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo đó thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện việc đánh giá chỉ số CCHC và HTNV 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng về tài liệu kiểm chứng để triển khai đánh giá các chỉ số năm 2024 sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định mới về các Bộ tiêu chí.

2. Lĩnh vực pháp chế

- Một số tổ đại biểu có ý kiến: Đề nghị HĐND tỉnh đề xuất Bộ Nội vụ xem xét điều chỉnh cơ cấu, bố trí chức danh Văn phòng Đảng ủy cấp xã là công chức. Hiện nay xã loại 2 và xã loại 3 Văn phòng Đảng ủy cấp xã là cán bộ không chuyên trách, một số xã không có Văn phòng Đảng ủy cấp xã do chức danh này không chuyên trách, lương thấp, nghỉ việc.

Trả lời:

Theo Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, ở cấp xã, theo đó có 06 chức danh công chức gồm: Chỉ huy trưởng quân sự; Văn phòng – Thống kê; Tư pháp – Hộ tịch; Văn hóa xã hội; Địa chính Nông nghiệp xây dựng và môi trường (đối với xã), Địa chính Xây dựng đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn); Tài chính – Kế toán, không có chức danh công chức Văn phòng Đảng ủy. Trên cơ sở số lượng cán bộ, công chức cấp xã được HĐND tỉnh giao hàng năm, UBND cấp huyện có thể xem xét bố trí chức danh Văn phòng – Thống kê đảm nhận công việc của Văn phòng Đảng ủy trong tổng số cán bộ, công chức được giao cho các xã, phường, thị trấn; trường hợp không bố trí được công chức Văn phòng – Thống kê đảm nhận công việc của Văn phòng Đảng ủy thì người hoạt động không chuyên trách chức danh Tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy đảm nhiệm công việc Văn phòng Đảng ủy. Về vấn đề này, UBND tỉnh cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước nhiều lần kiến nghị, đề xuất với Bộ Nội vụ xem xét tham mưu trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức theo hướng bổ sung chức danh Văn phòng Đảng ủy là chức danh công chức cấp xã.

- Tổ đại biểu HĐND huyện Hướng Hóa có ý kiến: Tỉnh nên có cơ chế đặc thù, hướng dẫn Hướng Hóa được tuyển nhân viên Thú y cơ sở có bằng sơ cấp, thường trú tại huyện(ở huyện Nhân viên Thú y có bằng sơ cấp khá nhiều, không có bằng trung cấp); sau tuyển dụng Nhân viên Thú y tiếp tục học tập đạt chuẩn.

Nếu được tỉnh chấp thuận, huyện có báo cáo cụ thể gửi cấp trên xem xét, giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ đề xuất của huyện.

Trả lời:

Theo Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng và tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã có trình độ trung cấp thú y trở lên. Nghị quyết số 120/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị về Quy định chức danh, mức phụ cấp và mức phụ cấp kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã thay thế phần quy định về Nhân viên Thú y của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 HĐND tỉnh, vì vậy hiện nay nhân viên thú y là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, hưởng phụ cấp theo Nghị quyết số 120/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (trong đó có nhân viên thú y) thực hiện theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 36 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn của người hoạt động không chuyên trách cấp xã về trình độ chuyên môn “*Tốt nghiệp trung cấp trở lên*”, do đó UBND tỉnh không thể quy định hạ thấp tiêu chuẩn quy định đối với người hoạt động không chuyên trách so với quy định của Chính phủ. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Hướng Hóa chỉ xem xét tuyển chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đối với chức danh Nhân viên Thú y nói riêng và người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã nói chung. Trường hợp chưa tuyển chọn được thì bố trí kiêm nhiệm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

3. Các báo cáo, Tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án

- Một số Tổ đại biểu có ý kiến: Để thuận lợi cho các huyện vận động cán bộ, công chức dôi dư nghỉ việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi theo quy định Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 88/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh, đồng thời điều chỉnh tại điểm a khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết này là: “Nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh đảm bảo”.

Trả lời:

Nghị quyết số 88/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã nghỉ hưu trước tuổi,

ngỉ thôi việc ngay do dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thực hiện đến hết ngày 31/12/2024. Hiện nay, UBND tỉnh đã hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 trình cấp có thẩm quyền, trong thời gian tới khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã, số lượng cán bộ, công chức cấp xã dôi dư rất lớn, vì vậy, việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tinh giản biên chế vì dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2030 thay thế Nghị quyết số 88/2022/NQ-HĐND là cần thiết, nhằm tiếp tục khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tinh giản biên chế giải quyết dôi dư.

Hiện nay, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết, Tờ trình về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc ngay do sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2030 và đã lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong thời gian tới sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo để tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Sở Nội vụ kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Ngô Quang Chiến

